



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 7 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ตีปีบปีทองผลไม้ไทย	ไทยรัฐ
2. ปีทองผลไม้ทุเรียน-มังคุด'ราคาพุ่งสินค้าเกษตรโต2%...	ข่าวสด
3. ถอดบทเรียนสหกรณ์ญี่ปุ่นสร้างต้นแบบพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์ไทย	แนวหน้า
4. เดินหน้าแปลงใหญ่พัฒนาเกษตรไทย	เดลินิวส์
5. บรรลุแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกรกลุ่มปากพนัง7.9พันต้น	แนวหน้า
6. กรมชลฯทุ่มงบ8หมื่นล้านรับ'อีอีซี'	กรุงเทพธุรกิจ
7. กรมหมอดินแนะเกษตรกรสำรองน้ำช่วงหน้าฝนด้วย "บ่อจืด"...	มติชน
8. อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจดิน	เดลินิวส์
9. กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ อดท. ตีวเข้มการจัดการตลาด YSF	มติชน
10. อ.ส.ค. ชูอาหารสัตว์คุณภาพดีอัพเกรดน้ำมันดิบ	ไทยโพสต์
11. อย่าเร่งขายยางพารา กยท.เตือนชาวสวนอย่าตื่นตูมราคาตกต่ำ	ไทยรัฐ
12. "กยท."จับมือ"เหินฟง"ลงนามซื้อขายยาง ราคายุติธรรมไม่ผ่านคนกลาง	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : ติปีบปีทองผลไม้ไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ฉบับที่ : 21687 หน้า : 8

ติปีบปีทองผลไม้ไทย

น.ส.จริยา สุทธิไชยา | เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าผลผลิตทั้งหมดรวม (จีดีพี) ภาคเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน 9% ของจีดีพีทั้งหมด ในไตรมาส 2 ปี 2560 จะขยายตัวได้มากกว่า 2% เนื่องจากช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรของไทย โดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออก อาทิ ทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการจำนวนมาก

“นับว่าปีนี้ปีทองของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด ประกอบกับการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว โดยจะเน้นส่งออกไปยังประเทศจีน โดยคาดว่าปีนี้มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยจะเพิ่มขึ้น อาทิ ทุเรียน จะส่งออกเพิ่มเป็น 25,000 ล้านบาทจากปีที่แล้ว 20,000 ล้านบาท ขณะที่มังคุดคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออก 5,000 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม แม้ปีนี้ปริมาณผลผลิตผลไม้จะมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาลับไม่ไดตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเห็นได้จากทุเรียนปีนี้คาดว่าผลผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 633,540 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 30-40% แต่ขณะนี้ราคาทุเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 60-65 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 57 ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเท่ากัน แต่ราคาอยู่ที่ 40-50 บาทต่อ กก. ขณะที่มังคุดปีนี้คาดว่าผลผลิต 217,039 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาราว 20,000 ตัน โดยราคาปีนี้ราคาอยู่ที่ 78 บาทต่อ กก. จากปี 59 ราคาอยู่ที่ 56 บาทต่อ กก.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อ : ปีทองผลไม้ทุเรียน-มังคุด'ราคาพุ่งสินค้าเกษตรโต2%...

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 9688 หน้า : 5

ปีทองผลไม้ทุเรียน-มังคุด'ราคาพุ่ง

สินค้าเกษตรโต2%-ส่งออก4เดือนทะลุ4แสนล้าน

ศศก. เผยปีทองผลไม้ไทย สินค้าเกษตรไตรมาส 2 พุ่ง ส่งออก 4 เดือน ทะลุ 4.34 แสนล้าน ทุเรียนสดเพิ่มเป็น 25,000 ล้าน มังคุด 5,000 ล้าน พร้อมชุมชนงบ 9,000 ล้าน พัฒนาศักยภาพภาคเกษตรทฤษฎีใหม่

น.ส.จริยา ศรีสุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ผลิตรวมทุเรียนรวม (จีดีพี) ภาคเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน 9% ของจีดีพีทั้งหมด ในไตรมาส 2 ปี 2560 จะขยายตัวได้มากกว่า 2% เนื่องจากช่วงเม.ย.-มิ.ย.นี้ เป็นช่วงผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

สำหรับภาพรวมมูลค่าการส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 4.34 แสนล้านบาท สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปี 2559 ที่ 8.5% ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มูลค่า 1.6 แสนล้านบาท ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตร 2.73 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8%

สินค้าส่งออกที่สำคัญช่วงนี้ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง เนื้อไก่ ผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน มะม่วง และมังคุด อาหารแปรรูปต่างๆ โดยส่งออกไปตลาดคู่ค้าที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และตลาดอาเซียน

น.ส.จริยากล่าวต่อไปว่า ปีนี้ยังคงเป็นปีทองของผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด ส่งผลให้การส่งออกผลไม้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังมีคาม

ต้องการสูงรวมถึงการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว โดยจะเน้นส่งออกไปยังประเทศจีนสู่ตลาดกลางมณฑลเสฉวน บนเส้นทาง R3

คาดว่าปีนี้มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย โดยเฉพาะสินค้าทุเรียนสดจะเพิ่มเป็น 25,000 ล้านบาท จากปีที่แล้ว 21,000 ล้านบาท ขณะที่มังคุดคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น จาก 4,300 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท โดยตลาดหลักยังคงเป็นจีนและฮ่องกง อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว

“แม้ปีนี้ปริมาณผลผลิตผลไม้จะมากกว่าปีที่แล้ว แต่ราคาปีนี้ไม่ได้ตกต่ำลง โดยเฉพาะทุเรียน ปีนี้คาดว่าผลผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 633,540 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 30-40% แต่ขณะนี้ราคาทุเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 60-65 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.) ไม่ได้ตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายกังวลและตั้งข้อสังเกต ขณะที่มังคุดปีนี้คาดผลผลิต 217,039 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 2 หมื่นตัน แต่ราคาปีนี้อยู่ที่ 78 บาทต่อก.ก. จากปีก่อน 56 บาทต่อก.ก.”

รายงานข่าวจากศศก. ระบุ เร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรฯ มีโครงการแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร เน้นขับเคลื่อนสินค้าเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และศูนย์ส่งเสริมเสริมเกษตรกร Farmer Center ด้วยงบประมาณ 9,000 ล้านบาท

ถอดบทเรียนสหกรณ์ญี่ปุ่น สร้างต้นแบบพัฒนาความเข้มแข็งให้สหกรณ์ไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรฟุเอะฟุเกิ จ.ยามานาชิ โดยเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุห่อ ศูนย์รวมผลองุ่น แปลงปลูกห่อ และ โรงเรือนปลูกองุ่นพันธุ์ Shine-mascat พร้อมประชุมหารือกับประธานสหกรณ์การเกษตรฟุเอะฟุเกิ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยสหกรณ์แห่งนี้มีการควบคุมคุณภาพผลผลิต การอบรมสมาชิก จัดส่งเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิต ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต จะมีผู้แทนเกษตรกรคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพที่ต้องขายให้สหกรณ์ ส่วนที่ไม่ได้คุณภาพจะส่งสหกรณ์ไม่ได้ ผลไม้บางส่วนสามารถนำไปขายที่อื่นได้ เช่น กรุงโตเกียว เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรของไทยที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการอยู่ให้เกิดความครอบคลุมมากขึ้น ตามแผนการปฏิรูปภาคเกษตร โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ 1.บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกร องค์กรเกษตรกร 2.พื้นที่/ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน 3.การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 4.การวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (ค.ศ. 2017-2036) และมี

แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับสังคมเกษตรสูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญ

“กระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสหกรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นกลไกสำคัญที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทั้งคุณภาพชีวิต การผลิต การจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่ปัจจุบันมีอยู่ 3,585 แห่งสมาชิก 6.3 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้รวมถึงสหกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ในและนอกภาคเกษตรรวมกว่า 7,000 แห่งสมาชิกกว่า 11.4 ล้านคน ได้แก่ สหกรณ์นิคม 88 แห่ง สมาชิก 1.8 แสนคน สหกรณ์ประมง 79 แห่ง สมาชิก 1.5 หมื่นคน สหกรณ์บริการ 1,122 แห่ง สมาชิก 4.8 แสนคน สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,422 แห่ง สมาชิก 2.9 ล้านคน สหกรณ์เครดิตยูเนียน 554 แห่ง สมาชิก 7.9 แสนคน และ สหกรณ์ร้านค้า 152 แห่ง สมาชิก 6.4 แสนคน อีกด้วย” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

เดิหน้าแปลงใหญ่พัฒนาเกษตรกรไทย

นับตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยกรมการข้าว ได้มีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกร โดยจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อทำการผลิตใน “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกกระดับมาตรฐาน และบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า สำหรับปี 2560 ทางกรมการข้าวได้มีเป้าหมาย ให้เกษตรกรสามารถเข้ารับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ได้มากขึ้น จึงได้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขจากเดิม ที่ต้องมีกร่วมกลุ่มกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ เป็น 30 คนขึ้นไป และลดพื้นที่ลงเหลือ 300 ไร่ อย่างต่ำ เราไม่ขอให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราต้องพาทุกคนไปด้วยกันหมด เราลดขนาดลงมาจากขนาดใหญ่ ให้มีขนาดปานกลาง และขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม การมาลงพื้นที่อาจจะหนักขึ้น แต่เรายินดีทำอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังมุ่งเน้นผลักดันให้สมาชิกทุกกลุ่ม เข้าสู่มตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ซึ่งจะเป็การส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน เกษตรกรจะสามารถผลิตข้าวปลอดภัย ไร้สารเคมี ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มีการประเมินรับรองระบบการผลิต รับรองผลผลิตข้าว ซึ่งจะเป็การพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สามารถผลิตข้าวด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น อันจะเป็การยกระดับคุณภาพผลผลิต ให้ขายได้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่สำคัญคือให้พี่น้องเกษตรกรมาร่วมกันบริหารจัดการ ทั้งทรัพยากรการผลิต ปัจจัยการผลิต แล้วบริหารจัดการผลผลิต ซึ่งปีนี้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน เพราะฉะนั้นแปลงใหญ่ทุกแปลงต้องเข้าสู่ระบบ GAP นอกจากนี้ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังให้ความสำคัญ



กับการตลาดด้วยยุทธวิธี “การตลาดนำการผลิต” ซึ่งจะมีการพบปะหารือกันระหว่าง โรสสี ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาตกลงการซื้อขายกับเกษตรกรล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการประกันดีได้อย่างดีว่า ผลผลิตที่ได้จะมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า “นาแปลงใหญ่” จึงถือเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ให้มีระดับมาตรฐาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่เหลือขึ้นอยู่กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ว่าจะสามารถ

ดำเนินงานร่วมกันได้ดีมากน้อยแค่ไหน ดังเช่นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฝากข้อคิดไว้เมื่อครั้งลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า “ต้องมีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทำงานด้วยความสามัคคี อันนี้คือหัวใจเลยต้องมีใจมาก่อน เพราะตอนนี้เราเหมือนเดินอยู่ในป่า เรารู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่ทางไหน เรามีแผนที่นำทางแล้ว ต้องอย่าออกนอกเส้นทางมาก เพราะกว่าจะเรียกกลับมาได้เข้าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง” อธิบดีกรมการข้าว กล่าวทิ้งท้าย.

บรรจุแผนฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม ● ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกรกลุ่มปากพนัง 7.9 พันต้น

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมจำนวนทั้งสิ้น 37,742 ไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทย ประกอบกับมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จึงส่งผลกระทบต่อส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทำให้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง ต้นพันธุ์ที่เคยให้ผลผลิตตายจากน้ำท่วม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการฟื้นฟูสวนส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นพืชเชิงชีทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications หรือ GI ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได้จัดทำแผนฟื้นฟูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยการสำรวจ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ และฟื้นฟูสวนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ดำเนินการผลิตต้นกล้าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคุณภาพดีสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วม

ในการจัดเตรียมต้นกล้าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ผ่านมา มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ดีสำหรับเก็บกิ่งตาและยอด ไร่ขยายพันธุ์ 61 ต้น ผลิตต้นกล้าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามได้ 7,956 ต้น จากแผนที่วางเอาไว้ 6,000 ต้น พร้อม

ส่งมอบให้เกษตรกร จำนวน 120 ราย ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร ยังได้จัดทำแปลงต้นแบบการฟื้นฟูสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามหลังน้ำลด 5 แปลง มีพื้นที่รวม 25 ไร่ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ในการจัดการหลังน้ำท่วมให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้ ก่อนการนำต้นกล้าไปปลูกเกษตรกรจะได้รับความรู้ในเรื่องการปลูก การจัดการสวน และการฟื้นฟูต้นที่ทรุดโทรม โดยหลังจากการมอบกิ่งส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแล้ว กรมวิชาการเกษตร จะส่งนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อติดตามเกษตรกรที่ได้รับต้นกล้าหลังส่งมอบทุก 3 เดือน รวม 6 เดือน เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของต้นกล้า และเพื่อให้แน่ใจว่าต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะไม่เป็นโรครินนิ่งและสามารถเจริญเติบโตเพื่อทดแทนต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมได้เป็นผลสำเร็จ

กรมชลฯทุ่มงบ8หมื่นล้านรับ'อีอีซี'

“กรมชลประทาน” เตรียมงบ 80,000 ล้านบาท แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตอีอีซี สนับสนุนการขยายตัวเขตอุตสาหกรรม เพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง สร้างใหม่อีก 4 แห่ง พร้อมผันน้ำจาก กัมพูชา รองรับความต้องการใช้น้ำในอีก 20 ปีข้างหน้า

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดี กรมชลประทาน กล่าวว่า ได้วางแผน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีครอบคลุม พื้นที่ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ จันทบุรี ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยตั้งงบลงทุน ประมาณ 80,000 ล้านบาท

คาดว่าภายในปี 2580 หรืออีก 20 ปี จะมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงถึง 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อปี เนื่องจาก มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ ภาคการท่องเที่ยว

ปัจจุบันภาคตะวันออกทั้งภูมิภาค มีแหล่งกักเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก กักเก็บน้ำได้รวมกัน ประมาณ 2,337 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นเพียง 9.5% ของปริมาณน้ำท่าในธรรมชาติเท่านั้น ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ำในทุก ภาคส่วนประมาณ 19,585 ล้านลบ.ม.

ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดอีอีซี คือ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศ

สำหรับแผนการพัฒนา และ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุน อีอีซีนั้น ในระยะ 5 ปีแรกจะเป็น การจัดหาจากแหล่งภายในประเทศ โดยจะทำการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ ที่มีอยู่ 6 แห่ง เพื่อให้งานให้เต็มศักยภาพ คือ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯหนองปลา ไหล อ่างฯคลองสี่ด อ่างฯหนองค้อ อ่างฯบ้านบึง และ อ่างฯมาบประชัน ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นรวมกัน ได้อีก 84 ล้าน ลบ.ม. ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,190 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังจะทำการสร้าง อ่างฯแห่งใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังโดนต 4 แห่ง ได้แก่ อ่างฯคลองพะวาใหญ่ อ่างฯคลองทางแมวและอ่างฯคลองวังโดนต มีความจุรวมกัน 308.5 ล้าน ลบ.ม.

ในอนาคตอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า กรมชลประทานยังมีแผนการผันน้ำ จากประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินการ ร่วมกับการพัฒนา ด้านพลังงาน โดยผันจากเขื่อนสตีงนัม ประเทศ กัมพูชา มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อนำมาใช้ ในการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีจำนวน 300 ล้านลบ.ม.ต่อปี คาดว่าจะใช้ วงเงินลงทุนประมาณ 74,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับความต้องการในอีก 20 ปีข้างหน้าได้

กรมหมอดินแยะเกษตรกรสำรองน้ำช่วงหน้าฝนด้วย “บ่อจิว” แก้ปัญหาดินแยะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้า

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจิว โดยให้เกษตรกรเจ้าของที่ดิน มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ จำนวน 2,500 บาท ต่อบ่อ ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 34 x 20 x 3 เมตร) กระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร ใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2559 กรมฯ ได้ดำเนินการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 374,807 บ่อ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81 ดำเนินการกระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม และในปี 2560 ได้ดำเนินการขุดบ่อจิวตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จอีกจำนวน 44,000 บ่อ และยังมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายสามารถขุดบ่อจิวให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการเพิ่มเติมได้อีก จำนวน

3,092 บ่อ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 45,527 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 96.67 สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ที่จะถึง กรมพัฒนาที่ดินได้นำความต้องการของเกษตรกรเสนอตั้งเป็นค่าของงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 45,000 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้าพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560

“ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้ว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ “บ่อจิว” มีความพร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรเตรียมสำรองเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าจำนวนบ่อจิวที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย กว่า 400,000 บ่อ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถที่จะสำรองน้ำไว้ใช้ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้าน ลบ.ม.” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถแจ้งความจำนงได้ที่หมอดินอาสาใกล้บ้านหรือติดต่อกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจดิน

กองการเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ ACMECS สำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และกอง โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดี แผนงาน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภายใต้ และนายสฤทธ อุดมสมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน ครอบคลุมความร่วมมือ ACMECS การสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง “การสำรวจดินและระบบฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน และคณะผู้เข้าฝึก ดุ่มน้ำ (Soil survey and Land information อบรมครั้งนี้จะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง system for watershed management)” ให้ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ จ.นครราชสีมา.

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ อตก. ทิวเข้จัดการจัดการตลาด YSF

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้การจัดการตลาดแบบหมุนเวียนของ Young Smart Farmer หรือ YSF ครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการตลาดของร้านค้า YSF และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และเครือข่าย YSF ดำเนินโครงการตลาด YSF อ.ต.ก. โดยมีเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. มาเป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการตลาดแบบครบวงจรให้กับเครือข่าย YSF ได้เรียนรู้การบริหารจัดการตลาด การสร้างช่องทางการตลาด

เพื่อให้มีความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียกว่า เครือข่าย YSF ประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร ดำเนินการผลิตการเกษตรที่ถูกต้อง และมีความรู้ความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ ธุรกิจเกษตร ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ เป็นต้น

อ.ส.ค. ชูอาหารสัตว์คุณภาพดีอัปเดตน้ำนมดิบ

อ.ส.ค.ชูอาหารสัตว์คุณภาพดีอัปเดตน้ำนมดิบ ชี้ทางสหกรณ์โคนมผลิตหญ้าแปลงใหญ่ป้อนสมาชิกรายย่อย ลดปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560-2569 ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ อ.ส.ค. ได้มีแผนบูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์เร่งยกระดับการผลิตน้ำนมดิบ และอุตสาหกรรมโคนมไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยภายในปีนี้ได้ตั้งเป้าส่งเสริมและผลักดันฟาร์มโคนมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือจีเอพี (GAP) ครบทั้ง

16,770 ฟาร์มทั่วประเทศ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวอีกว่า จุดอ่อนของการเลี้ยงโคนมของไทยอยู่ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มรายย่อย มีต้นทุนการผลิตสูง และฟาร์มส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกสร้างแปลงหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ ทั้งยังมีปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีไม่เพียงพอต่อเนื่องตลอดปีด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมดิบ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการจัดการอาหารหยาบสำหรับโคนม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์โคนม/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ อาทิ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 และข้าวโพด พร้อมผลิตอาหารที่เอ็มอาร์ (TMR) ป้อนให้กับเกษตรกรสมาชิก

อย่านางขายยางพารา

● กยท.เตือนชาวสวนอย่าตื่นตูมราคาตกต่ำ

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ยางพาราที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้ เป็นผลจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง นักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (เฟด) และราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นช่วงสั้นๆ และราคายางจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อย เพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้าและการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ “หากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจชาวสวนยางอย่าเพิ่งเร่งขาย เพราะอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายในตลาดได้ โดยให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท.แนะนำประกอบการตัดสินใจก่อน ซึ่งปัจจุบัน กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาขาย แม้ราคาขายจะลดลงในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าสัปดาห์นี้ราคาขายจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาด สำหรับราคาตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาวันที่ 6 มิ.ย. ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 53.35 บาทต่อถักโลกรัม (กก.) ลดลง 2.66 บาทต่อ กก. ยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 57.07 บาทต่อ กก.ลดลง 0.72 บาทต่อ กก.”

"กยท." จับมือ "เหินฟง" ลงนามซื้อขายยาง

● ราคายุติธรรมไม่ผ่านคนกลาง ●

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล กับบริษัทเหินฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด จากประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน โดยจะส่งมอบล็อตแรกในปลายเดือนมิถุนายน 2560 นี้ ซึ่งการลงนามซื้อขายยางครั้งนี้จะมีส่วน

สำคัญในการขยายตลาดยางของไทยในประเทศจีน และช่วยผลักดันให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะจะช่วยดูดซับเพิ่มปริมาณความต้องการยางในฤดูกาลเปิดกรีดยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน "การลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายยางแท่ง STR 20 จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท.ด้วย" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

ไม่ผ่านคนกลางเพราะ กยท.จะเป็นผู้รวบรวม และคัดเลือกยางก้อนถ้วย หรือยางประเภทอื่นๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 ที่โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ถ้ามีปริมาณความต้องการมากขึ้นก็จะเปิดรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ที่จะเข้าร่วมโครงการภายใต้การรับรองของ กยท.ด้วย" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว